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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 7/2557 

วันพุธท่ี 3 กันยายน  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(แทนรักษาราชการแทนอธิการบดี) ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
5. ดร.จิราภรณ์   พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7. ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน    ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.เกษม   บํารุงเวช    รักษาราชการแทนอธิการบดี   
2. ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3. ดร.นริสานันท์  เดชสุระ   ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

เปิดประชุมเวลา 09.20 น. 
ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1   รักษาราชการแทนอธิการบดีติดภารกิจต้อนรับคณะกรรมการติดตาม  
    ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในวันนี้ ดร.เกษม บํารุงเวช 
รักษาราชการแทนอธิการบดี ติดภารกิจต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน จึงไม่สามารถเป็นประธานการประชุมได้ ท้ังนี้ได้
มอบหมายให้ รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแทน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2   ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ี ดร.กิติมา  ทามาลี กรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนวิทยาการจัดการได้ลาออกจากกรรมการ
สภาวิชาการ และมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครเลือกต้ังผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ แล้วนั้น   คณะกรรมการดังกล่าวได้ดําเนินการเลือกต้ังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2547 และสรุปผลการเลือกต้ังพร้อมส่งรายชื่อผู้ได้รับการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งแต่งต้ังกรรมการ
สภาวิชาการ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ เลขท่ี 822/2557 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2557 คือ รองศาสตราจารย์ 
ปราณี  ตันประยูร 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 6/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 6/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันพุธ
ท่ี 2 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 
รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม โดย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 6/2557 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 6/2557 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 6/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันพุธท่ี 2 กรกฎาคม 2557            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2557 

 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 6/2557 

วันพุธท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาํภาคเรียนที่ 
3/2556 จํานวน 8 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 3/2556 จํานวน 
8 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
รองอธิ กา รบดี ฝ่ า ย วิ ช าการ /
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิ ต ศึ กษา  
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และนํา
เ รื่ อ ง น้ี เ สนอต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยแล้ว ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อ
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.2  

ขอความเห็นชอบวิชาวิถีชีวิตมุสลิม 
3 (3-0-6) เป็นวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  

เห็นชอบวิชาวิถีชีวิตมุสลิม 3 (3-0-
6) เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยั
ต่อไป โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยตอ่ไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
รองอธิ กา รบดี ฝ่ า ย วิ ช าการ /
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และนํา
เ รื่ อ ง น้ี เ สนอต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยแล้ว ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติ เ ห็นชอบแล้ว   
เมื่ อ วัน ท่ี  16  กรกฎาคม 2557 
ขณะน้ีกองบริการการศึกษาได้ส่ง
ข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้ว 

5.3 

ขอความเห็นชอบในการกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดบั           
รองศาสตราจารย์ รายผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หามนตรี 

เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ 
หามนตรี ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม 
2556 เป็นต้นไป และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ง า น บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  แ ล ะ
เลขานุการ ก.พ.ต.เรียบร้อยแล้ว 
งานบริหารงานบุคคลได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
แล้ว ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เ ห็ น ช อ บ แ ล้ ว  เ มื่ อ วั น ท่ี  1 6 
กรกฎาคม 2557 

5.4 

ขอความเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ
เลขที่ 186 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2549 เร่ืองยกเลิกวุฒิการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 
ปีหลัง รายนายสมศักดิ์ สําเภาคล้าย
มีศิลป ์

เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเลขที่ 
186 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 
เร่ืองยกเลิกวุฒิการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี 2 ปหีลัง 
รายนายสมศักดิ์ สําเภาคล้ายมีศิลป ์

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
งานนิติการเรียบร้อยแล้ว  
งานนิติการได้ นํ าเรื่ องน้ี เสนอต่อ        
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ ว              
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เ ห็ น ช อ บ แ ล้ ว  เ มื่ อ วั น ท่ี  1 6 
กรกฎาคม 2557 

มติเวียน 
(ครั้งพิเศษ) 
เมื่อวันท่ี 15 

สิงหาคม 2557 

ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย นายสุนทร  โภชฌงค์ 
 

เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ราย นายสุนทร  โภชฌงค์ 
 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ง า น บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  แ ล ะ
เลขานุการ ก.พ.ต.เรียบร้อยแล้ว 
งานบริหารงานบุคคลจะนําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันท่ี 17 กันยายน 2557 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจําภาคเรียนที่ 3/2556  จํานวน 203 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 203 ราย  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 203 ราย  โดยมีกระบวนการตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 801/2557  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้าง
หลักสูตร/ตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 คณะกรรมการดังกล่าวได้
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว  และนายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
3. ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557  เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2557 ท่ีประชุมเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน  2557 เป็นต้นไป และให้ดําเนินการ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 203 ราย 

  ระดับปริญญาตรี 
   

รวม
ทั้งสิ้น 

ปริญญา เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 ภาคปกติ         
ครุศาสตรบัณฑิต - - - - - - 4 3 7 7 
วิทยาศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 4 5 5 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต - - - - - - 11 1 12 12 
ศิลปศาสตรบณัฑิต - - - - - - 7 12 19 19 
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต - - - - - - 1 1 2 2 
นิเทศศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 2 3 3 
นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - - 7 4 11 11 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - - 4 4 4 
บริหารธุรกิจบัณฑิต - - - - - - 14 22 36 36 
บัญชีบัณฑิต - - - - - - - 3 3 3 

รวม - - - - - - 46 56 102 102 
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  ระดับปริญญาตรี 
   

รวม
ทั้งสิ้น 

ปริญญา เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ภาค กศ.บป.         

ครุศาสตรบัณฑิต - - - - - - - 1 1 1 
วิทยาศาสตรบัณฑิต - - - - - - - 1 1 1 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 1 - 1 - - 4 2 6 7 
ศิลปศาสตรบณัฑิต - - - - - 1 - 1 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - 1 1 22 8 30 31 
บริหารธุรกิจบัณฑิต - - - - 1 1 6 48 54 55 
บัญชีบัณฑิต - - - - 1 1 1 3 4 5 

รวม 1 - 1 - 3 3 34 63 97 101 
รวมท้ังส้ิน 1 - 1 - 3 3 80 119 199 203 
 
  ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 203 ราย เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียน
ท่ี 3/2556 จํานวน 203 ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                          ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 จํานวน 26 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบการ
เสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 จํานวน 26 ราย  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2557 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2557จํานวน 26ราย โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ ดังนี้  
   � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตรค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตรศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  �ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549  โดย   
นายทะเบียนและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   
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 � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 
 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ   

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2557  ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 จํานวน 26 ราย  

 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557  จํานวน 26 ราย 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก 2) 6 9 15 
2 ค.ม.(การจัดการการเรยีนรู้) แผน ก (แบบ ก2) - 2 2 
3 ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) แผน ข - 3 3 
4 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  แผน ก (แบบ ก 2) แผน ข 2 3 5 
5 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข 1 - 1 

รวม 9 17 26 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557  จํานวน 26 ราย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน   

ท่ี 1/2557  จํานวน 26 ราย  โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้  
1. หน้า 3 ลําดับท่ี 1 แก้ไขการพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ให้ถูกต้อง 
2. หน้า 9 ช่องชื่อวารสารท่ีลงตีพิมพ์ฯ สําหรับนักศึกษาแผน ข  ให้ระบุการตีพิมพ์ผลงานเช่นเดียวกับ           

แผน ก เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับนักศึกษา 
3. หน้า 73 บรรทัดแรกแก้ไขการพิมพ์จาก ผู้ลูกค้านาคาร เป็น ลูกค้าธนาคาร 
4. หน้า 81 บรรทัดท่ีสองแก้ไขการพิมพ์จาก (เค้ียงฮ่ัว) เป็น (เค้ียงฮ้ัว) 
5. ควรกําหนดมาตรฐานรูปแบบการมีย่อหน้าในบทคัดย่อ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
6. ข้อสังเกตงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานและมีการเปรียบเทียบอะไรหรือใครดีกว่าใคร ซ่ึงในเชิง      

การประเมินด้านจริยธรรมไม่ควรจะตีพิมพ์ เพราะอาจมีประเด็นใดท่ีไปกระทบคุณธรรมจริยธรรม จึงควร
พิจารณาเรื่องท่ีจะทําให้เหมาะสม โดยให้ผ่านการตรวจสอบจากกรรมการจริยธรรม รวมท้ังให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ควบคุมให้อยู่ในระบบ 
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7. ให้ประธานบริหารหลักสูตร ได้นําข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการไปเป็นประเด็นกําหนดงานวิจัยและ 

กําหนดวัตถุประสงค์การทําวิจัยให้ชัดเจน   
8. มอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการช่วยประชาพันธ์เรื่องการทําวิจัยให้อาจารย์ได้รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3   ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ 
    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดี              
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2548) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะครุศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) โดยรับนักศึกษาปีการศึกษา 2548 นั้น บัดนี้นักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาครบทุกคนโดย
ไม่มีนักศึกษาคงค้างอยู่ในหลักสูตร และนักศึกษาคนสุดท้ายได้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2556 แล้วนั้น 
ประกอบกับต้ังแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบันคณะไม่ได้รับนักศึกษาเพ่ิมในสาขาวิชาดังกล่าว ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงขอ
ความเห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) โดยเรื่องนี้ได้
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ศิลปนาฏดุริยางค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2548) และให้คณะครุศาสตร์เพ่ิมเติมเหตุผลการปิดหลักสูตรตามแบบฟอร์ม สมอ.08 เป็นเอกสารประกอบการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4   ขอความเห็นชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดี              
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)             
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา และเพ่ือให้ทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ได้นํา
รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูนี้ไปบรรจุในแต่ละหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   ซ่ึงคณะได้ดําเนินการวิพากษ์
หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้ เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557)  

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

 1. ให้ทบทวนชื่อสาขาวิชา Teaching Profession Group อาจจะปรับเป็น Core course for 
Teaching Profession หรือ Program of courses in Teaching Profession   

 2. ปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดท่ีสองคําว่า สมรรถภาพ ควรปรับเป็น สมรรถนะ รวมท้ังกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิด แต่ไม่พบว่ามีวิชาเก่ียวกับทักษะการคิดในวิชาบังคับ 

 3. หน้า 3 โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตในวิชาบังคับและวิชาฝึกประสบการณ์ ระบุตัวเลขไม่ตรงกับ
หน้า 5 ควรปรับหรือแยกกลุ่มให้ถูกต้องตรงกัน 

 4. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษหลายวิชาควรปรับแก้ไข เช่น วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู  วิชา
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู  วิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู วิชาผู้กํากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ควรตัดคําว่า Training course ออก วิชาการวิเคราะห์สถิติเพ่ือการวิจัยและ
ประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์ ควรตัดคําว่าด้วยคอมพิวเตอร์ออก  ชื่อวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษควรจะปรับเป็น
จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 5. การเขียนคําอธิบายรายวิชาไม่ควรพิมพ์แยกคํา เช่น คําว่า การ และความ ควรอยู่บรรทัดเดียวกัน 
 6. หน้า 10-14 และหน้า 16-20  คําอธิบายรายวิชายังไม่ชัดเจนและขาดการบูรณาการ เช่น วิชา

คอมพิวเตอร์สําหรับครู และวิชาคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู วิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และวิชาจิตวิทยาสําหรับครู  รวมท้ังควรเพ่ิมเรื่อง
จรรยาบรรณ 

 7. หน้า 13 วิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม ให้แก้ไขคําว่า การปรับเปลี่ยนหลักสูตร  
เป็น การปรับหลักสูตร 

 8. วิชาเลือกเรียน ควรกําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการวิเคราะห์สถิติเพ่ือการวิจัยฯ เพราะจะช่วย
ในเรื่องการทําวิจัยของนักศึกษา  

 9. หน้า 28 ข้อ 6)  แก้ไขคําว่าเรียนรู้ร่วมมือ เป็น เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 10. การต้ังชื่อวิชาไม่ควรใช้คํายาวเกินไป รวมท้ังภาษาควรไปด้วยกัน และเป็นสากล 
 11. หน้า 32-33 ตาราง Curriculum Mapping มีการกําหนดความรับผิดชอบรอง (O) ค่อนข้างมาก 

ควรทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลัก และควรแยกกลุ่มวิชาชีพครูบังคับให้ชัดเจน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู(หลักสตูรปรับปรุง 
                         พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดี              
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้สมรรถนะของคุรุสภา โดยได้ดําเนินการวิพากษ์
หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

 1. ชื่อสาขาวิชา ภาษาอังกฤษควรปรับใหม่ เช่น Graduate Diploma program in Teaching 
Profession 

 2. หน้า 4 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ให้เพ่ิมตัวเลข/สถิติ และอ้างอิง
แหล่งท่ีมา 

 3. หน้า 7 ข้อ 1.3.5 ให้ปรับใหม่เป็น มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 4. หน้า10 ระบบการจัดการศึกษาให้ปรับจากทวิภาค เป็นไตรภาค 
 5. หน้า 12 ให้ตัดข้อมูลปี 2557 ออก เนื่องจากเปิดรับนักศึกษาต้ังแต่ปี 2558  
 6. หน้า 14 ให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เช่น วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิชาการบริหาร

และ การประกันคุณภาพ และวิชาอ่ืน ๆ โดยกําหนดวิธีการแปลภาษาจะเป็นแบบใดก็ให้เป็นแบบเดียวกัน 
 7. หน้า 24 คุณลักษณะพิเศษข้อ 3-4 ให้ปรับการเขียนกลยุทธ์โดยแยกเป็นข้อย่อย 2-3 ข้อ 
 8.  ควรปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ชัดเจนและมีความแตกต่างจาก

กลุ่มวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรี 
 9. หน้า 45 วิชาภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู คําว่า สมรรถภาพ ให้ปรับเป็น สมรรถนะ 
 10. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษหน้า14-15 ให้ตรงกับหน้า 45-48 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6   ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของ 
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระประธาน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หลักสูตรและ 
แผนการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เสนอหลักสูตรผ่านสภา
วิชาการให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557  เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 นั้น  เนื่องจากได้มี             
การตรวจสอบมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
ส่วนท่ี 1 มาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง ข วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พบว่าโครงสร้างของ
หลักสูตรปริญญาโท (2 ปี)  ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยต้องมีรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับสาขา
วิชาเอกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (มีวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) นั้น 
สาขาวิชาบริหารการศึกษาจึงขอปรับเพ่ิมรายวิชาจํานวน 6 หน่วยกิต ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว  โดยนํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2557          
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรและ
แผนการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และมีข้อเสนอแนะให้มีสรุปประเด็น
เหตุผลในการปรับเปลี่ยน และเพ่ิมรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น เพ่ิมช่องหมายเหตุท่ีระบุการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7   ขอความเหน็ชอบปดิการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตัง้ (สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน  
    และสาขาวิชาการจัดการ) ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอขอความเห็นชอบปิดการ
จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาการจัดการ) ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  จังหวัด
อ่างทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายการชะลอ ไม่รับนักศึกษาศูนย์อ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง รวมท้ังจะดําเนินการปิดการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังในส่วนของสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนและสาขาวิชาการจัดการ  ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  และมหาวิทยาลัยได้รายงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังแล้ว  เม่ือวันท่ี  15  
สิงหาคม  2557  รวมท้ังกองบริการการศึกษาได้จัดประชุมชี้แจงให้นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  และ
สาขาวิชาการจัดการทราบนโยบาย เหตุผล และความจําเป็นในการดําเนินการดังกล่าวเม่ือวันอาทิตย์ท่ี  24  สิงหาคม  
2557 แล้วนั้น และกองบริการการศึกษาได้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 2 
กันยายน 2557  ท่ีประชุมมีมติรับทราบการปิดการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ
สาขาวิชาการจัดการ) ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้นําเรื่อง
นี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดการเรียนการสอนศูนย์
อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปิดการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ
สาขาวิชาการจัดการ) ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1    บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วางนโยบายเก่ียวกับงานวิชาการว่าจะวางแผนอย่างไรและดําเนินการอย่างไรให้มีความเข้มข้น โดย
จัดทําเป็นร่างนโยบายและให้คณะกรรมการสภาวิชาการโดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยเสนอแนะ เติมเต็มเพ่ือ
พัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย  อีกท้ังเสนอให้การประชุมในทุกๆครั้ง ควรจัดวาระพิเศษให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
มีการเสนอแนะประเด็นเป็นวาระพิเศษ เชื่อว่าจะมีคําแนะนําดีๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อไป    และนอกจากนั้น
ประธานเสนอให้มีการทําแบบประเมิน Checklist เพ่ือสรุปบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6.2  ขอหารือเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาสามปีครึ่ง 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เนื่องจากมีนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขออนุญาต
สําเร็จการศึกษาภายในสามปีครึ่ง โดยไปฝึกงานในภาคฤดูร้อนมาก่อนแล้ว และการออกไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษานั้น สาขาวิชา/นักศึกษาไม่ได้แจ้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาจึงไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระบบ 
และในภาคเรียนท่ี 7 จะขออนุญาตลงทะเบียน 23 หน่วยกิต (มีวิชาเรียน+ฝึกประสบการณ์ รวมหน่วยกิตแล้ว
เกินจากระเบียบกําหนด)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต  และเกรงว่า
จะกระทบกับแผนการเรียนและงบประมาณ แต่เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการต่อไป จึงขอให้กรรมการ
สภาวิชาการให้คําแนะนําเพ่ือการปฏิบัติต่อไป โดยท่ีประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยสรุปมีดังนี้ 
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  1. มหาวิทยาควรมีระเบียบท่ียืดหยุ่นและเลื่อนไหลได้ในการจัดแผนการศึกษาเพ่ือจบสามปีครึ่ง  
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายท่ีชัดเจน ให้ทุกหลักสูตรท่ีจะจบสามปีครึ่งต้องทําแผนการเรียน และ
สามารถตอบได้ว่าจัดนอกเวลาอย่างไร  สามารถดําเนินการได้อย่างไรเพ่ือเสนอสภาวิชาการ 
  3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกงานเป็นการใช้ความรู้ท่ีศึกษาเพ่ือไปฝึกงาน ดังนั้นหลักสูตร
ควรจะมีการกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือต้องศึกษาวิชาใด ก่ีหน่วยกิตให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอก่อนออก
ฝึกงานโดยเฉพาะควรผ่านวิชาเอกก่อน  รวมท้ังให้มีการฝึกงานเต็มภาคเรียน มีการฝึกงานจริงและไม่ควรศึกษา
ควบคู่กับการฝึกงาน  ซ่ึงจะทําให้การฝึกงานมีประสิทธิภาพ 
  4. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนช่วงฤดูร้อนได้ แต่ขอให้มีหลักฐานการ
ลงทะเบียนในระบบและประธานหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
  ท่ีประชุมมีมติ  รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทําประกาศการ
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน โดยมีการกําหนดรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ต้องเรียนวิชาใด ต้องผ่านวิชาเอกหรือต้อง
เรียนมาเรียนก่ีหน่วยกิต/ก่ีเปอร์เซ็นต์  ท้ังนี้จะได้แจ้งให้คณะ/สาขาวิชา/นักศึกษาถือปฏิบัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.3   ขอความเห็นการยกเว้นวิชาเรยีนสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาเกิน 10 ปี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีนักศึกษาภาคพิเศษท่ี
สําเร็จการศึกษาเกิน 10 ปี ได้ยื่นความประสงค์ขอยกเว้นรายวิชาต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงระยะเวลา 10 ปีนั้นเกินจาก
ท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และ 
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 กําหนด จึงทําให้ไม่สามารถ
ยกเว้นรายวิชาได้ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นว่า ไม่ควรจะกําหนดเรื่องระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา และ
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการศึกษา จึงขอให้กรรมการสภาวิชาการให้คําแนะนําเพ่ือการปฏิบัติต่อไป โดยท่ี
ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้   
  1. มหาวิทยาลัยอาจกําหนดกลยุทธ์การรับนักศึกษา เช่นรับนักศึกษา ม.6 เข้ามาเรียนก่อนแล้วออก 
ใบรับรองซ่ึงสามารถนํามายกเว้นวิชาเรียนเม่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ 
  2. หลักการเทียบว่าจะได้อะไรบ้าง ควรจะมีสาระ หลักการท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์นั้น 
  3. วิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต ควรยกเว้นในกรณีท่ีรายวิชาท่ีเรียนตรงกัน 
  4. วิชาทางสังคมศาสตร์ซ่ึงบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลง  หากสําเร็จการศึกษาเกิน 10 ปี  ไม่ควรให้
มีการเทียบโอนรายวิชา 
  5. ระเบียบการยกเว้นรายวิชาและเทียบโอนประสบการณ์ จํานวนปีไม่ใช่ประเด็น แต่ถ้าเรียนใน
สาขาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี ไม่ควรจะยกเว้นรายวิชาได้  เพราะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  6. การเทียบโอนวิชาไม่ควรผูกมัดด้วยระยะเวลา ให้ดูรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาเป็นหลัก  
  7. คณะควรมีฐานข้อมูลว่าหลักสูตรใดจะเทียบโอน/ยกเว้นวิชาใดได้บ้าง ควรมีการทํา SWOT เพ่ือ
กําหนดทิศทาง เช่น จํานวนนักศึกษาลดลงควรจะปรับอย่างไร    

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2557 
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ระเบียบวาระท่ี 6.4  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 ในวันพุธท่ี 1 ตุลาคม 2557            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 ในวันพุธท่ี 1 ตุลาคม 2557        
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 12.12 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ    ผู้ทาน 

 
 
 


